

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1870*/UBND-KT
V/v trả lời nội dung
Báo Thanh tra phản ánh

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Báo Thanh tra.

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, trên Báo Thanh tra có bài viết “*Thanh Hóa: Công ty Xi măng Long Sơn khai thác đá phá trang trại của dân*” của tác giả Văn Thanh. Bài báo phản ánh “việc nổ mìn khai thác đá của Nhà máy Xi măng Long Sơn đã làm đá văng vào trang trại làm hư hỏng chuồng trại, nhà cửa của người dân”. Sau khi kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo phản ánh, UBND Thị xã Bỉm Sơn trả lời kết quả giải quyết và làm rõ các nội dung báo đăng như sau:

Trước hết, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn trân trọng cảm ơn phóng viên (viết bài) và Báo Thanh tra đã quan tâm đến tình hình kinh tế - xã hội của Thị xã Bỉm Sơn; chúng tôi xin được trao đổi một số vấn đề sau:

1. Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn do Công ty TNHH Long Sơn đầu tư xây dựng từ tháng 11/2014 tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nhà máy vận hành sản xuất dây chuyền 1 vào tháng 11/2016, vận hành sản xuất dây chuyền 2 vào tháng 9/2017. Trong quá trình đầu tư xây dựng, sản xuất Nhà máy Xi măng Long Sơn, UBND thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn để dự án được thực hiện đúng tiến độ; mặt khác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Long Sơn thực hiện đúng cam kết về bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của người dân, nhất là đối với các hộ dân đang sinh sống khu vực gần nhà máy. Về cơ bản Nhà máy Xi măng Long Sơn đã và đang thực hiện đúng cam kết về bảo vệ môi trường.

2. Trước khi có nội dung nêu trên do báo Thanh Tra phản ánh, UBND thị xã Bỉm Sơn đã nhận được đơn đề nghị của công dân (cụ thể: Ông Nguyễn Tử Hiền ở xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nội dung đơn nêu: Công ty Xi măng Long Sơn nổ mìn khai thác gây chấn động làm đá văng từ trên núi xuống trang trại gây đổ 02 chuồng trại chăn nuôi của gia đình; Công ty Xi măng Long Sơn có văn bản cam kết khắc phục cống thoát nước của đường lên mỏ khai thác đá trong tháng 5/2018 nhưng vẫn

chưa khắc phục, khi mưa xuống nước không thoát kịp làm ngập úng khu trang trại, làm thiệt hại 1,5 ha dứa.

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của công dân, Chủ tịch UBND Thị xã đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn UBND Thị xã, chỉ đạo UBND phường Đông Sơn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung đơn của công dân, kết quả như sau:

- Tại buổi kiểm tra, xác minh ngày 04/5/2018, đoàn kiểm tra thống nhất kết luận: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty hiện đã dừng việc khai thác phía đỉnh núi giáp khu vực trang trại ông Nguyễn Tử Hiền, công ty không còn sử dụng đường tạm vào mỏ; đoàn kiểm tra ghi nhận mái tôn trước nhà và mái tôn khu chuồng trại của ông Hiền có lỗ thủng; đoàn kiểm tra không phát hiện lỗ thủng mới. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Long Sơn xác minh thiệt hại, đền bù cho gia đình ông Nguyễn Tử Hiền (thiệt hại trước năm 2018).

Ngày 09/5/2018, Công ty TNHH Long Sơn đã phối hợp với 1 số phòng ban chuyên môn UBND Thị xã, UBND phường Đông Sơn thực hiện xác minh đền bù hỗ trợ cho ông Nguyễn Tử Hiền, số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo đề nghị của ông Hiền.

- Tại buổi kiểm tra, xác minh ngày 03/8/2018, đoàn kiểm tra thống nhất kết luận: Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có 3 tảng đá trên núi rơi xuống khu trang trại ông Nguyễn Tử Hiền đang chăn nuôi (phát sinh sau thời điểm kiểm tra ngày 04/5/2018). Cống thoát nước dưới đường lên mỏ của Công ty TNHH Long Sơn hiện có nước chảy qua, cống bị đất đá vùi lấp 1 phần, hiện trạng kích thước cống thoát nước rộng 2m*sâu 0,9m; Công ty TNHH Long Sơn đã khắc phục một phần theo nội dung yêu cầu tại biên bản làm việc ngày 04/5/2018, cụ thể đã kê mang cống bằng các trụ bê tông.

Việc đá rơi từ trên núi xuống khu trang trại ông Hiền chưa xác định chính xác nguyên nhân cụ thể. Khu vực trang trại của ông Hiền tại thời điểm kiểm tra có nước mưa chảy tràn qua khu chuồng trại và khu đất trồng dứa, gây ngập úng một phần diện tích dứa ở vùng trũng, thấp.

* Đoàn kiểm tra yêu cầu:

+ Đối với Công ty TNHH Long Sơn: Có biện pháp khắc phục cống thoát nước, nạo vét mang cống phía thượng nguồn đảm bảo lưu lượng thoát nước trong mùa mưa lũ hiện nay, thời gian thực hiện xong trước ngày 07/8/2018; về lâu dài, yêu cầu công ty phải có biện pháp cải tạo cống thoát nước để đảm bảo đủ tiêu úng khi có mưa lũ lớn.

Công ty phối hợp với UBND phường Đông Sơn và hộ ông Nguyễn Tử Hiền xác minh lại thiệt hại đối với gia đình ông Hiền do ảnh hưởng của việc

khai thác đá, đền bù thiệt hại cho gia đình. Yêu cầu Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật về nổ mìn khai thác đá.

+ Đối với UBND phường Đông Sơn: Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, không để xảy ra lấn chiếm đất đai, xây dựng vi phạm trên địa bàn phường; đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục hiện trạng của Công ty TNHH Long Sơn theo các nội dung yêu cầu công ty thực hiện nêu trên.

Sản xuất xi măng thuộc nhóm công nghiệp nặng, có yếu tố ô nhiễm môi trường (chủ yếu là khói bụi và tiếng ồn); trong quá trình vận hành đã phát sinh những ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân khu vực gần kề nhà máy và gần khu vực khai thác đá; song, mỗi khi có sự cố hoặc đơn kiến nghị, Công ty xi măng Long Sơn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết và bồi thường thiệt hại thực tế cho người dân. Tuy nhiên những biện pháp khắc phục hiện nay vẫn chỉ là tạm thời, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiếp đến đời sống của nhân dân; do vậy, trong thời gian tới UBND thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phối hợp với Công ty xi măng Long Sơn bàn biện pháp giải quyết theo hướng ổn định lâu dài, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân sinh sống gần khu vực nhà máy.

Một lần nữa UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo và làm rõ một số nội dung trong bài viết “*Thanh Hóa: Công ty Xi măng Long Sơn khai thác đá phá trang trại của dân*” để Báo Thanh tra rõ, trân trọng cảm ơn và mong báo tiếp tục quan tâm đến thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.



Mai Đình Lâm